

ที่ สฎ ๐๐๓๑/ว ๙๕๖



สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริเวณศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง ๘๔๐๐๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูง ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ พ.ศ.๒๕๖๘
เรียน กรรมการผู้จัดการ/เจ้าของสถานประกอบการ/หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักงานประกันสังคม ขอแจ้งเรื่อง กฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูง ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เล่ม ๑๔๒ ตอนที่ ๘๑ ก กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป โดยกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ เงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ดังนี้

๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๗๑ จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาท และไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท

๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๗๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๗๔ จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาท และไม่เกินเดือนละสองหมื่นบาท

๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๗๕ เป็นต้นไป จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาท และไม่เกินเดือนละสองหมื่นสามพันบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

1. เรียน อธิการบดี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูง ที่ใช้เป็นหลักฐาน
ในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 พ.ศ.2568
- เพื่อโปรดทราบ/มอบกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์)

ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(นางวิภา นวลละออง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

8 ม.ค. 2569

2. มอบ กจ.ดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ส่วนงานเงินสมทบและการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๙๑๙๔ ๐ ๗๗๒๘ ๒๒๘๓ ต่อ ๔๐๖ - ๔๑๔

โทรสาร.๐ ๗๗๒๘ ๘๒๘๓

13 ม.ค. 2569

1. แจ้งคุณอรพรรณ ทราบและถือปฏิบัติ

2.มอบคุณสุริพร เจริญรักษา เผยแพร่บนเว็บไซต์ กจ.

13 ม.ค. 2569